



ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running)”

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาความไม่พร้อมและลดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้กิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ในการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เกิดการกระจายรายได้ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ธรรมชาติส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) ในพื้นที่เมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ดังนี้

๑. ให้ผู้จัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) และคู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) แนบท้ายประกาศนี้

๒. แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ให้ถือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาและกำกับดูแลร่วมของผู้จัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นสามารถใช้แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) เป็นกรอบในการพิจารณาให้การสนับสนุน ทั้งนี้สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาและกำกับดูแลได้ตามความเหมาะสม

๔. ให้ผู้จัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) รายงานผลการดำเนินการและบทเรียนที่สำคัญจากการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบและใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา